



ประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ สำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ ซึ่งได้กำหนดให้หน่วยงานพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่จะเข้ารับการประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตามที่ ก.ก. ได้กำหนดตำแหน่งไว้แล้วในอัตราส่วน ๑ ราย ต่อ ๑ ตำแหน่ง มาใช้กับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการและชำนาญการพิเศษ

กรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับสูงขึ้นไปแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ตำแหน่งที่ได้รับ การคัดเลือก (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/ หน่วยงาน
๑	นางวันวิสาข์ สิริวัฒน์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๘๗)	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๘๗)	ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจ ด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายพิษญา นาควัชระ)

รองปลัดกรุงเทพมหานคร
รักษาราชการแทนปลัดกรุงเทพมหานคร



สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางวันวิสาข์ สิริวันต์
 เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)
 (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๘๗)

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและการปฏิบัติงานตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรงตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่งในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p>	<ul style="list-style-type: none"> - พยาบาลศาสตรบัณฑิต - ประกาศนียบัตรวิสัญญีพยาบาล - อายุราชการ ๒๔ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๑) - ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการเป็นเวลา ๗ ปี ๑ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑๕ ส.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๑) - ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพเป็นเวลา ๒๔ ปี ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๓๑ มี.ค. ๒๕๓๗ ถึงวันที่ ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๑) - ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๑๐๒๖๕๓๙
<p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชาประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 	<ul style="list-style-type: none"> - ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๒
<p>๓. อื่นๆ (ระบุ)..... </p>	

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางวันวิสาข์ สิริวัฒน์

เพื่อประเมินบุคคลในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี)

(ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๘๗)

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน ผลการใช้แนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำและอาการหนาวสั่นของมารดา

หลังผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องที่ได้รับการระงับความรู้สึก งานวิสัญญีวิทยา โรงพยาบาลสิรินธร

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐)

ขณะดำรงตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาลวิสัญญี) (ตำแหน่งเลขที่ รพส. ๔๘๗)

สังกัด ฝ่ายการพยาบาล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลสิรินธร สำนักการแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิต หรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

การผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องเป็นเหตุการณ์ที่บ่งชี้ถึงความปลอดภัยของมารดาและทารก ปัจจุบันนิยมใช้วิธีการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนแบบฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังมากกว่าแบบทั่วร่างกาย เนื่องจากการระงับความรู้สึกเฉพาะส่วนทำให้ทารกในครรภ์ไม่ได้รับยาดมสลบ ลดโอกาสเกิดการสำลักอาหารเข้าปอด ลดความเจ็บปวดหลังผ่าตัดได้ ซึ่งอาการไม่พึงประสงค์ที่พบหลังการระงับความรู้สึก คือ อาการหนาวสั่นที่ส่วนใหญ่สัมพันธ์กับภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำ เนื่องจากสมองส่วนที่ควบคุมอุณหภูมิร่างกายยังทำงานไม่เต็มที่ในช่วงหลังพ้นจากยาสลบ หรือกลไกการปรับตัวของอุณหภูมิร่างกายเสียไปในส่วนที่ต่ำกว่าระดับการชา ส่วนที่สูงกว่าตำแหน่งที่ฉีดยาชาจะเกิดการตอบสนองต่อภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำได้ง่าย ผลกระทบของภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำคือการเผาผลาญยา ทำให้การสลายของยาช้ากว่าปกติ ร่างกายขับยาออกได้ช้า การฟื้นตัวจากยาระงับความรู้สึกช้า ต้องอยู่ในห้องพักฟื้นนานขึ้น ผลต่อระบบทางเดินหายใจทำให้อัตราการแลกเปลี่ยนก๊าซออกซิเจนกับคาร์บอนไดออกไซด์ลดลง อาการหนาวสั่นจะทำให้เพิ่มการใช้ออกซิเจนของร่างกาย ผลต่อการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติทำให้มีการหลั่ง norepinephrine เพิ่มขึ้น เป็นผลให้เกิดการหดตัวของหลอดเลือด เพิ่มความดันเลือด การแข็งตัวของเลือดผิดปกติจากการเสียหายที่ของเกร็ดเลือด โดยภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำทำให้ลดระดับของ thromboxane B₂ ที่บริเวณเนื้อเยื่อที่ได้รับบาดเจ็บ ลดการทำงานของ coagulation factor และ fibrinolysis ทำให้เกิดการเสียเลือดมากขึ้น รวมทั้งส่งผลต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดทำให้เกิดภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ และหัวใจขาดเลือด ความผิดปกติในการทำงานของหัวใจ การเสียเลือด การติดเชื้อ และการหายใจของแผล ความไม่สุขสบายจากอาการหนาวสั่น และเพิ่มวันนอนในการรักษา ซึ่งภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำและอาการหนาวสั่นเป็นตัวชี้วัดคุณภาพในการระงับความรู้สึกตั้งนั้นวิสัญญีพยาบาลจึงมีบทบาทสำคัญในการดูแลผู้ป่วยทั้งในห้องผ่าตัดและห้องพักฟื้น

จากสถิติงานวิสัญญี โรงพยาบาลสิรินธร พบว่า มารดาผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง ในปี ๒๕๕๙ จำนวน ๑,๑๔๖ ราย มีอาการหนาวสั่น จำนวน ๗๒๒ ราย ร้อยละ ๖๓ แบ่งเป็นระงับความรู้สึกทั่วร่างกาย ร้อยละ ๓๒ ระงับความรู้สึกเฉพาะส่วน ร้อยละ ๖๘ จึงได้พัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิร่างกายต่ำและอาการหนาวสั่นในมารดาผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้อง ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่วิสัญญีพยาบาลเป็นเพศหญิง ร้อยละ ๘๑.๘๐ มีสถานะโสด ร้อยละ ๕๔.๕๐ ปฏิบัติงานระดับชำนาญการ ร้อยละ ๘๑.๘๐ และประสบการณ์ทำงาน

เฉลี่ย ๑๐ ปี ความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลมารดาเพื่อผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องอยู่ระดับมาก ร้อยละ ๘๔ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาแนวทางปฏิบัติการพยาบาลของวิสัญญีพยาบาลอยู่ระดับมาก ร้อยละ ๘๕.๔๐ ความคิดเห็นของวิสัญญีพยาบาลต่อแนวทางปฏิบัติอยู่ระดับมาก ร้อยละ ๘๘.๖ และการปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติการพยาบาลของวิสัญญีพยาบาลอยู่ระดับมาก ร้อยละ ๙๗

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. มารดาที่ได้รับการระงับความรู้สึกเพื่อผ่าตัดคลอดบุตรทางหน้าท้องมีความปลอดภัย ไม่เกิดภาวะ อุณหภูมิกายต่ำและอาการหนาวสั่น
๒. หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติการพยาบาลมารดาคลอดบุตรทางหน้าท้องเพื่อป้องกันภาวะอุณหภูมิ กายต่ำและอาการหนาวสั่นที่เป็นแนวทางเดียวกัน

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ชื่อข้อเสนอ การพัฒนาแนวปฏิบัติการให้บริการทางวิสัญญีเพื่อประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึก ในผู้ป่วยที่มารับการปรึกษาทางวิสัญญีแบบวางแผนล่วงหน้า

วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

เพื่อให้มีการเตรียมความพร้อมผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึกและก่อนผ่าตัดได้มาตรฐานวิชาชีพ

เป้าหมาย

๑. ไม่พบอัตราการเลื่อนหรือยกเลิกการผ่าตัดเนื่องจากการเตรียมผู้ป่วยไม่พร้อมหรือผิดพลาด
๒. ลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นจากการระงับความรู้สึกจากการที่ผู้ป่วยได้รับการประเมินภาวะเสี่ยง และได้รับการแก้ปัญหาที่จะก่อให้เกิดภาวะเสี่ยงก่อนการระงับความรู้สึก

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. ผู้ป่วยปลอดภัยจากการระงับความรู้สึกและได้รับการดูแลรักษาพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ
๒. หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินและเตรียมผู้ป่วยก่อนการระงับความรู้สึกในผู้ป่วยที่มารับการปรึกษาทางวิสัญญีแบบวางแผนล่วงหน้าเป็นแนวทางเดียวกัน